

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐỀ “Ý ĐẢNG HỢP LÒNG DÂN”

✔ Nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Tỉnh ủy “Về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2024”, chiều ngày 04/4/2024, Chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết đề “Ý đảng hợp lòng dân”.

📖 Việc triển khai Chuyên đề hàng năm được Chi bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ở chuyên đề năm nay, Chi bộ Nhà trường đã thực hiện quán triệt, triển khai, nhấn mạnh nội dung cốt lõi: “Ý Đảng, lòng dân” là hai nhân tố có mối liên hệ chặt chẽ, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam. Ý Đảng là chỉ quan điểm, đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng. Lòng dân là chỉ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Khi ý Đảng và lòng dân đồng thuận, hòa quyện với nhau sẽ tạo thành sức mạnh vô địch, giúp cho đất nước ta vượt qua mọi chướng ngại, tiến bước trên con đường phát triển. Sau khi quán triệt những nội dung quan trọng của chuyên đề, Chi bộ đã triển khai thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

🌸 Việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 và quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đồng thời, góp phần giúp nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

